
sþ. 35. Fyrirspurn [35. mál]
til forsætisráðherra um kjötinnflutning til varnarliðsins.

Frá Kjartani Jóhannssyni.

Nú þegar fyrir liggur að dómstólar munu ekki úrskurða um stjórnarstefnuna, eins og
ríkisstjórnin hafði óskað eftir, varðandi innflutning á kjöti til varnarliðsins, hvaða tökum
hyggst þá ríkisstjórnin taka þessi mál, eða er þess að vænta að áfram verði sú skipan að
kjötinnflutningur þessi sé bannaður með skipum en leyfður með flugvélum?


